



## ประกาศแนวทางหลวงชนบทบึงกาฬ

เรื่อง สรุปลผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑

โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ  
ส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด้านศุภกากรบึงกาฬ - ทล.๒๑๒ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด้านศุภกากรบึงกาฬ - ทล.๒๑๒ อ.เมือง จ.บึงกาฬ และได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสิรินธรา ๒ โรงแรมเดอะวัน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๓ ราย และได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท โดยแนวทางหลวงชนบทบึงกาฬ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปลผลการประชุมดังกล่าว ให้ผู้สนใจได้รับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

(นายไพวรรณ ตันนารัตน์)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงชนบทบึงกาฬ



# สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

## โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด้านศุลกากรบึงกาฬ - ทล.212 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท อาร์มมี เอ็นจิเนียริง แอนด์ เอ็นไวโรนเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด้านศุลกากรบึงกาฬ - ทล.212 อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสิรินธร 2 โรงแรมเดอะวัน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจากนายจุมพฏ วรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุม นายไพโรจน์ ตันนารัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายจิราญวัฒน์ จันทร์จร วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กล่าวปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษานักวิชาการอิสระ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 183 ราย

ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุดต่อไป

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา
<b>ด้านวิศวกรรม</b>	
1. ออกแบบบริเวณจุดตัดทางแยกโดยควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร วงเวียน หรือสะพานยกระดับข้ามทางแยก	1. นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบจุดตัดทางแยกต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวงชนบท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ
2. ออกแบบแนวเส้นทางที่สามารถพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งออกแบบถนนโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	2. นำไปพิจารณาออกแบบโครงการตามความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวงชนบท
3. เห็นด้วยกับแนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกที่ 2 และแนวทางเลือกที่ 3 ที่นำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เนื่องจากใช้ถนนเดิมที่มีอยู่เป็นการลดงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งนี้ให้พิจารณาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชน	3. นำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางเลือกของโครงการ
4. เสนอให้ปลูกต้นไม้ริมเขตทาง โดยเลือกใช้ไม้ดอกสีม่วง เนื่องจากเป็นสีประจำจังหวัดบึงกาฬ	4. นำไปพิจารณาออกแบบโครงการตามความเหมาะสม
5. ออกแบบระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม	5. นำไปพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โครงการ
<b>ด้านสิ่งแวดล้อม</b>	
1. ห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางในระยะก่อสร้าง	1. รับข้อเสนอแนะไปประกอบการประเมินผลกระทบทางด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอุบัติเหตุและความปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง
<b>ด้านความคิดเห็นต่อโครงการและระยะเวลา</b>	
1. เห็นด้วยกับโครงการ ขอให้ดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว	1. จะดำเนินการศึกษาโครงการตามแผนการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้ทางน้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย



# สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

## โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด้านสุภาภกรบึงกาฬ - ทล.212 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

### ภาพบรรยากาศการประชุม



นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  
ประธานเปิดการประชุม



นายไพพรรณ์ ตันนารัตน์  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  
ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กล่าวรายงาน



ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน  
รับเอกสารประกอบการประชุม



ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบอร์ดนิทรรศการ



ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน



ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์โครงการ



วิทยากรนำเสนอรายละเอียดโครงการ



ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ



ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  
ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กล่าวปิดการประชุม

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท  
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2551 5419 หมายเลขโทรสาร : 0 2551 5420

สายด่วน 1146  
กรมทางหลวงชนบท



ด้านวิศวกรรม  
บริษัท เอชซีคอน จำกัด  
เลขที่ 335 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11110

ด้านสถาปัตย์  
บริษัท อาร์บี เอ็มซีเอช จำกัด  
เลขที่ 555/15 ซอยสายไหม 54/1 ถนนสายไหม  
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
บริษัท เอเชีย แอสส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เลขที่ 184 ถนนพหลโยธินซอย 2 ซอย 12  
แขวงบางไฟ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10160

www.ถนนส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองบึงกาฬ.com  
LINE ถนนเลี่ยงเมืองบึงกาฬ (@115wrjij)

asialabconsult.pp@gmail.com  
0 2805 6660 ต่อ 12 หรือ 08 5813 1107